

เตลีพิวส์

ฉบับที่ 25,054 วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 หน้า 2



ใช้ประโยชน์จาก 'ยาเสพติด'

ขยับวิจัยกัญชา

เพื่อรักษา...ตามเทรนด์โลก

ก อย ๆ เห็นการขับเคลื่อนและปรับเปลี่ยนเป็นระยะสำหรับทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มไม่ได้พุ่งเป้าไปที่การปราบปรามเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงพยายามปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดบางประเภทเพื่อการรักษาโรครวมถึงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วย

ก่อนหน้านี้ที่เริ่มเห็นการปรับตัวเพื่อใช้ประโยชน์ไปแล้วคือ กัญชง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ซึ่งได้รับอนุญาตนำร่องปลูกเพื่อประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งกัญชงมีเส้นใยที่สามารถนำไปสร้าง ผลิตภัณฑ์ ที่มีมูลค่าได้ และล่าสุดคือ กัญชา ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่มี นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ออกมาเปิดเผยถึงการให้ใช้พื้นที่องค์การเภสัชกรรม ทำการเพาะปลูกและวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

ในมุมของการศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่ค่อย ๆ มีความคืบหน้า ทำให้มีข้อสงสัยความคืบหน้าทางข้อกฎหมายที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบนั้น

นายสิริรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการป.ป.ส. เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เคยมีคำสั่งที่ 9/2559 เกี่ยวกับการตั้งคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ซึ่งจะมีอำนาจในการศึกษาวิเคราะห์และเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงนโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้สอดคล้องกับทิศทางแก้ปัญหายาเสพติดโลก ซึ่งมีความต้องการใช้ประโยชน์จากยาเสพติดบางชนิด โดยเฉพาะ

พืชเสพติดที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้หากมีการศึกษาวิจัยและปรับด้วยกล เช่นในกัญชง กัญชา กระต้อม หรือเมทแอมเฟตามีน สำหรับกัญชงคืบหน้าไปก่อน หลังมีการอนุญาตให้ทดลองปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ 9 จังหวัด แต่ก็ยังจัดอยู่ในยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม้อนุญาตให้ใช้เพื่อความบันเทิง หรือสันทนาการได้

ทั้งนี้ ในส่วนของกฎหมาย ป.ป.ส.มีการเดินหน้านำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของกรม.ไปเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ก่อนนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)เป็นขั้นตอนต่อไป สาระสำคัญในร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ



เลขาธิการป.ป.ส.

ประเด็นดังกล่าวคือ การให้ยาเสพติดสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และศึกษาวิจัยได้ ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นการเปิดช่องให้มีการอนุญาตให้ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 สามารถนำไปใช้ในการวิจัยทางการแพทย์ เพื่อนำมาบำบัดโรคได้โดยไม่ถือเป็นความผิด โดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะให้รมว.สาธารณสุข โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีอำนาจอนุญาตให้ใช้เพื่อรักษาโรคตามคำสั่งแพทย์ได้

ขณะเดียวกันคณะกรรมการป.ป.ส.ก็มีอำนาจประกาศเขตพื้นที่ทดลองปลูกพืชที่เป็นยาเสพติด เพื่อทดสอบว่าพืชที่เป็นยาเสพติดเหล่านั้นมีจะมีประโยชน์ทางการแพทย์ หรือวิทยาศาสตร์อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตาม



จับลักลอบปลูกกัญชาออร์แกนิก

ก็ตาม ในกรณีที่มีข้อกังวลหลังการอนุญาตให้ทดลองปลูกนั้น เลขาธิการป.ป.ส. ระบุว่า เป็นเรื่องที่ต้องระวังซึ่งพืชที่เป็นยาเสพติดและได้รับอนุญาตให้ทดลองปลูกต้องควบคุมให้ปลูกหรือเก็บเกี่ยวถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีกลไกรองรับ ซึ่งกรณีของกัญชา มองว่าน่าจะใช้กลไกควบคุมเกี่ยวกับการทดลองปลูกกัญชาคือ ผู้ดูแลต้องควบคุมการปลูก พื้นที่การปลูก สายพันธุ์ที่ใช้ การเก็บเกี่ยวตลอดจนการส่งไปผลิต

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของกัญชาในประเทศไทย ยังคงพบการลักลอบนำเข้า โดยมีลักษณะเป็นทางผ่านไปจำหน่ายยังประเทศที่สาม จากการจับกุมกว่า 80% เป็นการส่งผ่านไปยังประเทศอื่น ส่วนใหญ่มาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนส่งผ่านไปยังภาคใต้

สถิติการจับกุมจนถึงปัจจุบัน 90% เป็นการเสกและครอบครอง ส่วนการนำเข้าในคดีที่เป็นรายสำคัญคือมีของกลางตั้งแต่ 100 กิโลกรัมขึ้นไป เฉลี่ยจับกุมได้ปีละ 40-45 คดี

ทั้งนี้ หากสรุปความคืบหน้ากลุ่มยาเสพติดที่เคยถูกพูดถึงการปรับเปลี่ยนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ เช่น กัญชา กัญชง กระท่อม เมทแอมเฟตามีน มีดังนี้

กัญชา ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่มีการอนุญาตให้หน่วยงานรัฐปลูกเพื่อทำการศึกษาประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ในระยะเวลา 3 ปี ในพื้นที่ 9 จังหวัด หลัง 3 ปี จะมีการวิเคราะห์ว่า หากควบคุมสายพันธุ์ได้แล้วจะสามารถอนุญาตให้ปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจโดยทั่วไปได้หรือไม่

กระท่อม ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แต่มีการผ่อนปรนให้สามารถเลี้ยงได้ตามวิถีชาวบ้าน แต่ห้ามมีการแปรสภาพ

ไปใช้ร่วมกับสารเสพติดอื่น เพราะจะถือเป็นความผิด มีโทษตามกฎหมาย เช่น จ.สุราษฎร์ธานี ที่อนุญาตให้ปลูกเพื่อเลี้ยงได้บางพื้นที่ โดยร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดจะกำหนดให้รมว.สาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป.ป.ส.มีอำนาจประกาศให้ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งสามารถเสกใบกระท่อมได้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงได้โดยไม่ถือเป็นความผิด

เมทแอมเฟตามีน ปัจจุบันจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เท่ากับเฮโรอีน และอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพที่มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นประเภท 2 ซึ่งอยู่ในกลุ่มมอร์ฟีน เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ ภายใต้การควบคุมอนุพันธ์

เลขาธิการป.ป.ส. กล่าวต่อว่า การปรับเปลี่ยนที่กำลังเกิดขึ้นเป็นไปตามทิศทางของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ที่เริ่มมองผู้เสกเป็นผู้ป่วย ควรได้รับการดูแลจากแพทย์ ไม่ใช่มุ่งนำผู้เสกมาลงโทษ เพราะการจำคุกไม่ได้ช่วยเรื่องการบำบัด ดังนั้นควรให้ผู้เสกที่เป็นผู้ป่วยมาอยู่ในการดูแลของแพทย์ ขณะที่ยาเสพติดตัวใดที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ก็ควรนำมาศึกษา ทั้งนี้ ย้ำว่าการใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดยังถือว่ามิโทษสูง ขณะนี้เป็นเพียงแค่การผ่อนปรนเปิดช่องให้ศึกษาและวิจัยเพื่อการรักษาโรคทางการแพทย์เท่านั้น

ต้องจับตาหลังยาเสพติดให้โทษมาตลอดแล้ว การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จะทำได้มากน้อยแค่ไหน.

ทีมข่าวเฉพาะกิจ รายงาน